

# HR News

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคารจามจุรี 5 ชั้น 5 [www.hrm.chula.ac.th](http://www.hrm.chula.ac.th)

ฉบับที่ 33 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

## โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับต้น สายปฏิบัติการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร “CREAM” รุ่นที่ 8



มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดดำเนินโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับต้น สายปฏิบัติการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร “CREAM” รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้มีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 โดย อธิการบดี (ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล) กล่าวเปิดโครงการและบรรยายในหัวข้อ "ความท้าทายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอนาคต"

ทั้งนี้โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารสายปฏิบัติการ ให้มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานอุดมศึกษาให้สามารถบริหารงานสายปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างเครือข่ายการทำงานเป็นทีม และความภาคภูมิใจต่อองค์กร สามารถจัดการหน่วยงานที่รับผิดชอบให้สามารถสอดคล้องประสานกับหน่วยงานอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งพัฒนาแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานและองค์กรภายใต้คุณธรรมจริยธรรม และการกำกับกิจการที่ดี โดยหลักสูตร CREAM รุ่นที่ 8 นี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 14 กันยายน 2558 รวมระยะเวลาของหลักสูตรทั้งสิ้น 120 ชั่วโมง

## โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับกลาง สายวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร “The Prospect” รุ่นที่ 6



มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดดำเนินโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับกลาง สายวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร “The Prospect” รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 โดย อธิการบดี (ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล) กล่าวเปิดโครงการและบรรยายในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ทั้งนี้โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความพร้อมด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างระดับของสมรรถนะหรือขีดความสามารถที่จำเป็นให้กับผู้บริหารสายวิชาการ ระดับ รองคณบดี รองผู้อำนวยการ หัวหน้าภาควิชา เพื่อจะได้เป็น “ผู้ช่วย” หรือ “ผู้ทำการแทน” ผู้บริหารระดับสูง อันเป็นส่วนหนึ่งที่เอื้ออำนวยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถนำมหาวิทยาลัยและหน่วยงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยหลักสูตร “The Prospect” รุ่นที่ 6 นี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 1 กันยายน 2558 รวมระยะเวลาของหลักสูตรทั้งสิ้น 129 ชั่วโมง

เครือข่ายวิชาชีพอาคารสถานที่และยานพาหนะ จัดโครงการอบรมหลักสูตรที่สอนน้อง  
เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการขอใช้ห้องประชุม/ห้องเรียน ออนไลน์ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2



เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เครือข่ายวิชาชีพอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรที่สอนน้อง เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการขอใช้ห้องประชุม/ห้องเรียน ออนไลน์ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 4 อาคารจามจุรี 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบสถานะของห้องที่ต้องการใช้ได้ทันที ลดปัญหาการขอใช้ห้องซ้ำซ้อน ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาการขอใช้ห้อง โดยวิทยากร นายธรรธร คัชชะรัง จากคณะเศรษฐศาสตร์ และ นายเกรียงศักดิ์ กาญจนารักษ์ จากคณะแพทยศาสตร์

## การประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลผลงาน/รางวัลในระบบ CUERP-HR



เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลผลงาน/รางวัลในระบบ CUERP-HR ตามนโยบายการจัดเก็บข้อมูลประวัติรางวัลเชิดชูเกียรติของบุคลากรมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยวิทยากร หัวหน้ากลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์บริการ (นายศันท์ฉวี สารโพธิ์คา) ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

## เครือข่ายวิชาชีพบริการวิจัยและวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม SciVal เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย



เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 กลุ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฏิบัติการ วิชาชีพบริการวิจัยและวิชาการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม SciVal เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย ณ ห้องอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 อาคารจามจุรี 9 โดยโครงการได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2558 จำนวน 4 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 –11.30 น.

รุ่นที่ 2 วันที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 –16.00 น.

รุ่นที่ 3 วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 –11.30 น.

รุ่นที่ 4 วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 –16.00 น.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านวิจัยและบริการวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจการใช้โปรแกรม SciVal และสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บข้อมูล (บทความตีพิมพ์) รวมทั้งทราบถึงเทคนิคและวิธีการใช้โปรแกรม SciVal สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการเขียนรายงานผลการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษ อังคนาพร) กล่าวเปิดโครงการ และวิทยากรจากบริษัท Elsevier (Mr.Alexander Van Servallen)

“แรกพบ” อาจารย์และบุคลากรใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558



มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมแรกพบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรใหม่ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และร่วมกันทำการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยมีอาจารย์และบุคลากรใหม่ จำนวน 24 คน จาก 15 หน่วยงาน ประกอบด้วยสายวิชาการ 3 คน และสายปฏิบัติการ 21 คน

จัดทำโดย : สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ที่ปรึกษา : รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์)

ผู้ช่วยอธิการบดี (นายปรีชา ปลื้มจิตต์)